

แบบรายงานผลกระทบจากการดำเนินงานมาตรการส่งเสริมมาตรการสร้างคืนเงินการบริโภคในวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชียงใหม่

ที่	ประเภทสถานที่ประกอบกิจการ	จำนวนสถานประกอบกิจการ (แห่ง/ร้าน)	ผลกระทบที่ได้รับ		ข้อเสนอแนะ/ความช่วยเหลือที่ต้องการรับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			ด้านรายได้	ด้านอื่น ๆ (แรงงาน)		
๑	สถานบริการตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และสถานประกอบกิจการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ	มีทั้งหมด ๓๙ แห่ง ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มีจำนวน ๓๖ แห่ง ๑. ซาดด์ อีฟ แอนด์ เดอะ ดริค (Sound up and The Drak) ๒. โฮริซัน ๓. คริสตัลเคฟ (CRYSTAL CAVE) ๔. นูชายูริ (ห้องบริการ ๕๘ ห้อง) ๕. อิมรินทร์ อาย อบ นวด (ห้องบริการ ๗๑ ห้อง) ๖. แพนโดร่า PAN DORA (ห้องบริการ ๕๕ ห้อง) ๗. เขียงใหม่ อาย อบ นวด (ห้องบริการ ๕๕ ห้อง) ๘. เขลอป อาย อบ นวด (ห้องบริการ ๒๗ ห้อง) ๙. ลัคกี้ บาร์ (LUCKY BAR) ๑๐. ลินดา บาร์ (LINDAS BAR) ๑๑. นามิกิ คาราโอเกะ (NAMIKI KARAOKE) ๑๒. ซากะระ ๑๓. เพชรงามคาเฟ่ ๑๔. แม่น้ำคอฟฟี่ช็อป ๑๕. ตำนานโพลีค ๑๖. โพลีค โพลีค ๑๗. โกลด์สตาร์ เอนเตอร์เทนเมนท์ GOLD STAR ENTERTAINMENT ๑๘. รินแก้วคอฟฟี่ช็อป ๑๙. อิมรินทร์ คาเฟ่	- รายได้ ผลประกอบกิจการและเงินหมุนเวียนในสถานประกอบกิจการขาดสภาพคล่องทางธุรกิจ ทำให้มีผลกระทบต่อการจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างและด้านอื่นๆ	- จำนวนแรงงานที่ได้รับผลกระทบ ที่ต้องหยุดงาน ทั้งหมด มากกว่า ๑,๕๐๐ คน ทั้งนี้ สถานประกอบกิจการหลายแห่งอาจจะมีการเลิกจ้าง Lay off บางส่วนเพื่อพยุงเศรษฐกิจ - สินค้าอาหารสดเช่น ผักสด เนื้อสัตว์ ที่มีสต็อกไว้ ได้รับความเสียหาย บุคหน้า	๑. ต้องการให้หน่วยงานของรัฐช่วยเหลือเยียวยาของสถานประกอบกิจการและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - ๑๙ ๒. ต้องการให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง มีการจัดหางานรองรับหากมีการเลิกจ้าง การฝึกอาชีพเพิ่มเติมให้แก่ลูกจ้าง และขอให้กองทุนประกันสังคมให้วงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ๓. ขอให้พิจารณามาตรการในการให้ความช่วยเหลือลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ และมีภาระในการผ่อนชำระ เช่น รดักเรียนยนต์ ฯลฯ เพื่อให้สถานการณ์ผ่อนผันการชำระค่าเช่า เป็นต้น ๔. ขอให้สถาบันการเงินชะลอพักชำระหนี้ หรือผ่อนผันการชำระหนี้ในระยะสั้นทางธุรกิจ เนื่องจากขาดสภาพคล่องทางเศรษฐกิจ	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่

ที่	ประเภทสถานประกอบการ	จำนวนสถานประกอบการ (แห่ง/ร้าน)	ผลกระทบที่ได้รับ		ข้อเสนอแนะ/ความช่วยเหลือที่ต้องการรับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			ด้านรายได้	ด้านอื่น ๆ (แรงงาน)		
๒	สนามมวย	๒๐. ห้องอาหารโสภณชาติ (SOPHAWADEE) ๒๑. ตะวันแดง สาคงแสงเดือน ๒๒. วอร์ม อีพ คาเฟ่ (WARM UP CAFE) ๒๓. ศาราคาเฟ่ ๒๔. เท็น คาไรโอเกะ (TEN KARAOKE) ๒๕. บ้านเพลง พิมพ์แฟม ๒๖. นิว มาย เวย์ (NEW MY WAY) ๒๗. อคิมส์ แอปเปิ้ล คลับ ๒๘. เซอร์เคิล ผับ (CIRCLE PUB) ๒๙. ทเว็นตี คาไรโอเกะ (TWENTY KARAOKE) ๓๐. แพนโดรา PANDORA KARAOKE ๓๑. ซายูริ ค็อกเทลคลับ ๓๒. เดอะกู๊ดวิว (THE GOOD VIEW) ๓๓. เดอะริเวอร์ไซด์ (THE RIVERSIDE) ๓๔. คันทันโตก ๓๕. ไฮ-คลาส (HI-CLASS) ๓๖. เดอะสตาร์ซิกส์ (THE STAR SIX) ๓๗. อัญมณีไพราย ๑ แห่ง ๓. วี อาร์ แลนด์ (VR LAND) ๓๘. อัญมณีสยาม ๑ แห่ง ๓. ริมคอยคาเฟ่ ๓. อัญมณีสยาม ๑ แห่ง ๓. เซียร์สตูดิโอ...	- สถานประกอบการขาดรายได้ และสภาพคล่อง	- ภูมิภาคผู้ฝึกสอน และลูกจ้างอื่นๆ ขาดรายได้ เสียชีวิตเอง มากกว่า ๕๐๐ คน	๑. ต้องการให้หน่วยงานของรัฐช่วยเหลือเยียวยาของสนามมวยและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - ๑๙	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่

ที่	ประเภทสถานการณ์ประกอบการณ์	จำนวนสถานประกอบการ (แห่ง/ร้าน)	ผลกระทบที่ได้รับ		ข้อเสนอแนะ/ความช่วยเหลือที่ต้องการรับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			ด้านรายได้	ด้านอื่น ๆ (แรงงาน)		
๓	สนามม้า	ทั้งหมด ๑ แห่ง ๑. สนามกีฬาสโมสรศึกษาวิทยาภิทยและมณฑลทหารบก ที่ ๓๓ ในพื้นที่ อ. เมือง เชียงใหม่	- สนามม้าขาดรายได้ และสภาพคดอง	- ผู้มีม้า เจ้าของม้าขาดรายได้เสียตัวของตัวเอง และภาระเลี้ยงดูม้า - ไม่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามา ผลกระทบโควิด-๑๙	๑. ต้องการให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือเยียวยาของสนามม้าและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - ๑๙	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
๔	สนามชนไก่	มีจำนวน ๓๓ อำเภอ ๑๖ แห่ง ดังนี้ ๑. อ.เมืองเชียงใหม่ จำนวน ๒ แห่ง ๒. อ.สันกำแพง จำนวน ๓ แห่ง ๓. อ.จอมทอง จำนวน ๑ แห่ง ๔. อ.ไชยปราการ จำนวน ๑ แห่ง ๕. อ.ดอยหล่อ จำนวน ๑ แห่ง ๖. อ.ฝาง จำนวน ๑ แห่ง ๗. อ.พร้าว จำนวน ๑ แห่ง ๘. อ.แม่แจ่ม จำนวน ๑ แห่ง ๙. อ.แม่ริม จำนวน ๑ แห่ง ๑๐. อ.เมือาย จำนวน ๑ แห่ง ๑๑. อ.สันทราย จำนวน ๑ แห่ง ๑๒. อ.สันป่าตอง ๑ แห่ง ๑๓. อ.หางดง ๑ แห่ง	- สนามชนไก่ขาดรายได้ และสภาพคดอง	- เจ้าชองไก่ชนขาดรายได้เสียตัวตัวเองและภาระเลี้ยงดูไก่ชน - ไม่มีประชาชนในพื้นที่เข้ามาชมกีฬาผลกระทบโควิด-๑๙	๑. ต้องการให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือเยียวยาของสนามชนไก่และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - ๑๙	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
๕	กิจกรรมกอล์ฟ/ชมกวาง/ชมวัว	-	-	-	-	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
๖	สระว่ายน้ำ	-	-ไม่ทราบข้อมูล- เนื่องจากมีเด็กลงน้ำในอ่างรับฉีดชอบ			จังหวัดเชียงใหม่